

THÔNG BÁO

kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 7 (khóa XI) họp ngày 14/4/2022 với các nội dung: Thảo luận và thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Về kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy quý I năm 2022

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá: Trong 3 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới có nhiều biến động, đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực, đời sống xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã tập trung nỗ lực phấn đấu lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quý I/2022 đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Về phát triển kinh tế

Tình hình kinh tế có nhiều khởi sắc; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 2,83%; trong đó, khu vực I (nông, lâm, thủy sản) ước tăng 1,59%; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) ước tăng 3,4%; khu vực III (thương mại, dịch vụ) ước tăng 3,28%.

- ***Sản xuất nông nghiệp***, được tập trung chỉ đạo chặt chẽ; chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô; các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển ổn định, tiêu thụ nông sản có dấu hiệu phục hồi. Nuôi trồng, khai thác thủy sản được tập trung chỉ đạo theo khung thời vụ, người dân thu hoạch có lãi. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 được tích cực triển khai. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện (*Đến nay, toàn tỉnh có 108/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,08% tổng số xã toàn tỉnh, trong đó có 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao*).

- ***Công nghiệp - xây dựng***, có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I tăng 1,69% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khởi nghiệp, tái sản xuất (*Trong quý, về đầu tư trong nước thành lập mới 435 doanh nghiệp với số vốn 6.663 tỷ đồng, có 38 dự án trong nước được cấp giấy*

chứng nhận đầu tư với vốn đầu tư 8.906,8 tỷ đồng; về đầu tư nước ngoài: cấp mới 19 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 216,9 triệu USD). Tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm và Kế hoạch thực hiện 03 Công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh được tập trung triển khai thực hiện.

- **Thương mại - dịch vụ**, phục hồi mạnh; ước tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng xã hội quý I đạt 30.919,1 tỷ đồng, tăng 2,49% so với cùng kỳ, đạt 28,9% so với kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I tăng 3,02% so cùng kỳ và cao hơn bình quân cả nước. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trực tuyến nhằm giải quyết tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm trong dịp Tết.

- **Tài chính - tín dụng**, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm; tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/3/2022 là 6.785 tỷ đồng, đạt 39,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 112,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả. Hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định, số dư huy động vốn và cho vay đều tăng trưởng; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát.

Về văn hóa - xã hội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người được tập trung, các loại bệnh giảm so cùng kỳ. Ngành giáo dục thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; điều chỉnh phương án dạy và học phù hợp, đúng quy định; triển khai Đề án “Xây dựng nhà ở công vụ giáo viên giai đoạn 2021 - 2025” năm 2022. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức phù hợp, an toàn, đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và người có công. Công tác lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp được triển khai thực hiện tốt.

Về quốc phòng, an ninh, nội chính

Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp. Công tác huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được tập trung thực hiện. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội được quan tâm. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Duy trì công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, hòa giải cơ sở; đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm giải quyết. Hoạt động đối ngoại được duy trì; chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

Hoạt động của hệ thống chính trị

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp vận động, xã hội hóa các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và dịp tết Nguyên đán; quan tâm củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hướng dẫn cơ sở. Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên tập trung tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định; các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022; tập trung công tác giám sát, tham gia các kỳ họp và phiên chất vấn theo quy định. Hội đồng nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, tăng cường các hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo luật định; cho ý kiến các vấn đề phát sinh theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức giám sát việc giải quyết khiếu nại, phản ánh của người dân tại các địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện nghị quyết cấp ủy năm 2022 gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực mừng Đảng - mừng Xuân trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và quán triệt các phẩm chất, giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, bố trí cán bộ tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp ủy được tăng cường, kịp thời phát hiện, chỉ đạo, xử lý một số vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc, phát sinh. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được quan tâm; đến ngày 25/3/2022 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 207 đảng viên, đạt 15,33% kế hoạch năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong quý I năm 2022 còn một số khó khăn, hạn chế, như: Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều phức tạp, khó lường; tốc độ tăng trưởng kinh tế dương nhưng vẫn thấp hơn bình quân chung cả nước. An ninh, trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy còn thiếu quyết liệt; nhiều chương trình, kế hoạch chưa xác định rõ ràng về lộ trình, giải pháp và phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến quần chúng nhân dân chưa đạt yêu cầu.

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn là do: Sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền ở một số nơi trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa thực sự quyết liệt, thiếu giải pháp khả thi và đồng bộ. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu chưa thể hiện tinh thần khát vọng vươn lên, còn thiếu sự năng động, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, người đứng đầu đôi lúc chưa sâu sát, quyết liệt, thiếu thường xuyên, liên tục; chậm phát hiện chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

- Tiếp tục theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm huy động cả hệ thống chính trị chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để kiểm soát tốt và thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19 trong tình hình mới; bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết cấp ủy các cấp gắn với các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Chỉ đạo chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, chủ động triển khai sớm các biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; quan tâm kiểm soát chặt giá cả vật tư nông nghiệp, thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, tăng tốc thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.

Theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. Triển khai các hoạt động theo Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Khẩn trương trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổ chức thực hiện trong quý II/2022. Tiếp tục cụ thể hóa, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đối với các địa phương, đơn vị. Chủ động, tích cực hỗ trợ, giải quyết thủ tục về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai để triển khai nhanh các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công; khởi công các công trình mới đã được ghi kế hoạch vốn, đảm bảo khối lượng thực hiện theo kế hoạch.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hoạt động logistics, thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tăng thu ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhiệm vụ học kỳ II và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa các công trình văn hóa, di tích lịch sử kết hợp với các giải pháp kích cầu, phát triển du lịch. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng; hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông tập trung các nhiệm vụ chính trị địa phương. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng gắn với công tác đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ. Giải quyết tốt các vấn đề về lao động, việc làm, giảm nghèo, các chế độ bảo hiểm; triển khai Đề án đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 gắn với thu hút, bố trí, đào tạo, sử dụng nhân lực có trình độ cao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phối hợp tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Triển khai, thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn. Chủ động nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh nông thôn và một số vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, hòa giải cơ sở; giải quyết kịp thời, hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tăng cường các hoạt động đối ngoại; thực hiện tốt các phương án bảo vệ biên giới bảo đảm thể chủ động trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, các giới; kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền để có những giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh duy trì, đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật và công tác giám sát tại địa phương. Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mặt công tác, nhất là công tác tổ chức các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất vấn, giám sát; rà soát, kiện toàn công tác thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy. Ủy ban nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo Nghị quyết số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, chặt chẽ, toàn diện và quyết liệt. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong

lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng các phẩm chất, giá trị cốt lõi của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn kỷ luật phát ngôn; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

3. Về thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Tỉnh ủy, tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh Quy hoạch, trên cơ sở đó, khẩn trương tổ chức lấy ý kiến trong cộng đồng và các cơ quan bộ, ngành Trung ương, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Kế hoạch- Đầu tư thẩm định trong tháng 4/2022. Sau đó trình HĐND tỉnh thông qua, trước khi trình chính phủ phê duyệt theo Luật Quy hoạch năm 2017.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An